

U XƯƠNG HÀM (Epignathus)

Tờ thông tin này nhằm giúp bạn hiểu u xương hàm là gì, bạn cần làm những xét nghiệm nào và ý nghĩa của việc chẩn đoán cho con bạn sau khi bé chào đời.

U xương hàm là gì?

U xương hàm là một khối u hiếm gặp, nhô ra từ khoang miệng. Đây là một dị tật lành tính có thể được chẩn đoán trước khi sinh bằng siêu âm.

U xương hàm xảy ra như thế nào?

Không rõ tại sao u xương hàm xuất hiện nhưng trong hầu hết các trường hợp, nó được cho là xảy ra do sự phát triển vô tổ chức của các tế bào trong thời kỳ phôi thai. Đây là một tình trạng rất hiếm xảy ra ở khoảng 1 /35.000 đến 1/200.000 trẻ sơ sinh.

Những điều gì cần chú ý khi mang thai?

Trẻ sơ sinh bị u xương hàm có nguy cơ gặp một số vấn đề, đặc biệt là trong khi sinh. Khối u hình thành trên miệng có thể nhỏ gây ra một số vấn đề về ăn uống hoặc có thể đạt kích thước lớn, gây khó thở cho trẻ sơ sinh. Siêu âm sẽ giúp xác định xem khối u có ảnh hưởng đến các cấu trúc khác của đầu em bé hay không và từ đó lập kế hoạch sinh phù hợp. Nhiều trường hợp sẽ tăng lượng nước ối xung quanh em bé. Tình trạng này được gọi là đa ối. Nó có thể làm căng tử cung nhiều và gây chuyển dạ sớm trước ngày dự sinh.

Con tôi có thể có bất thường liên quan khác không?

Có. Mặc dù được xem là hiếm gặp nhưng u xương hàm có thể liên quan đến những phát hiện khác có thể ảnh hưởng đến sự hình thành vòm miệng, mũi và lưỡi.

Nếu tôi sinh thêm con, liệu bé có bị u xương hàm không?

Không. Khả năng sinh thêm đứa con khác bị chứng u xương hàm là rất thấp. Không có bằng chứng nào cho thấy khối u này có khuynh hướng di truyền.

Nó có ý nghĩa gì với con tôi sau khi được sinh ra?

Đôi khi, những em bé được chẩn đoán u xương hàm có thể cần một kế hoạch sinh đặc biệt. Một phương thức cụ thể được gọi là phương thức EXIT có thể được đề xuất nếu khối này ảnh hưởng đến đường thở và hạn chế nhịp thở của em bé. Đây là lý do tại sao sau khi siêu âm chẩn đoán, em bé của bạn phải được bác sĩ chuyên khoa bà mẹ-thai nhi kiểm tra, người sẽ theo dõi sự phát triển của khối này và giúp lập kế hoạch sinh.

Em bé thường phải phẫu thuật để loại bỏ khối u khối khoang miệng. Sự can thiệp này có thể yêu cầu sự chăm sóc rất phức tạp tại bệnh viện chuyên khoa trong nhiều tuần sau khi sinh.

Liệu nó có tái phát không?

Nếu phẫu thuật thành công với việc cắt bỏ toàn bộ khối u, khối u sẽ không phát triển trở lại.

Tôi nên hỏi những câu hỏi nào khác?

Tôi nên sinh ở đâu?

Quy trình đảm bảo hô hấp cho con tôi được thực hiện như thế nào trong quá trình sinh?

Em bé sẽ được chăm sóc tốt nhất ở đâu sau khi sinh?

Tôi có thể gặp đội ngũ bác sĩ sẽ hỗ trợ con tôi trước khi sinh không?

Cập nhật lần cuối vào tháng 5 năm 2024.